

Cư Jút, ngày 14 tháng 04 năm 2022

## **BÁO CÁO**

“Nội dung phục vụ Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương”

Thực hiện công văn số 500/SGDDĐT-GDTEXCTTT ngày 12/04/2022 của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông về việc báo cáo nội dung phục vụ về đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương. Trường PTDTNT THCS và THPT Huyện Cư Jút báo cáo một số nội dung như sau:

### **I. Báo cáo về tình hình giáo dục và đào tạo tại địa phương, đơn vị trong bối cảnh đại dịch Covid-19**

#### **1. Đánh giá thực trạng giáo dục và đào tạo tại địa phương, đơn vị dưới tác động của đại dịch Covid-19, gồm các nội dung:**

##### **- Kết quả đạt được:**

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở GD & ĐT Đắk Nông: Phương án số 1235/PA-SGDĐT ngày 17/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông về Tổ chức dạy học năm học 2021-2022 trong tình hình dịch bệnh Covid-19; Công văn số 1313/SGDDĐT-GDTEXCTTT ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông V/v triển khai thực hiện kết luận của PCT UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại Hội nghị về kế hoạch tựu trường, tổ chức khai giảng và phương án tổ chức dạy và học năm học 2021-2022; Công văn số 1333/SGDDĐT-VP ngày 2/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo v/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022; Căn cứ Công văn số 1335/SGDDĐT-GDTEXCTTT ngày 3/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo v/v phòng chống dịch Covid-19 trong trường học trước khai giảng và trong năm học 2021-2022;

Ngay từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng các kế hoạch, phương án, kịch bản dạy học và phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế, tổ chức tập huấn cho giáo viên các phần mềm dạy học trực tuyến, giáo viên xây dựng kế học dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh phức tạp. Nhà trường đã ban hành các kế hoạch số 70b/KH-DTNT, ngày 04/09/2021 kế hoạch chuẩn bị cho công tác tựu trường, phòng chống dịch Covid-19 trong năm học 2021-2022; Kế hoạch số 82a/KH-DTNT, ngày 27/09/2021 kế hoạch Tập trung học sinh Test Covid-19 chuẩn bị cho việc học trực tiếp tại trường; Trường cũng có kế hoạch tiếp nhận học sinh “mắc kẹt” vì Covid-19 đi làm tại các tỉnh

khác. Đội ngũ cán bộ giáo viên không ngừng tự học, tự tìm hiểu các phần mềm dạy học nhằm phục vụ cho việc dạy học trực tuyến.

Về việc tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá học sinh trong dạy học trực tuyến được thực hiện kết hợp giữa kiểm tra, đánh giá thường xuyên và kiểm tra, đánh giá định kỳ. Trong đó, kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ được giáo viên thực hiện trong quá trình dạy học trực tuyến hoặc trực tiếp.

Trường đã sử dụng hiệu quả thời gian “vàng” khi học sinh đi học trực tiếp, để đảm bảo hoàn thành chương trình đúng tiến độ, chất lượng.

Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Cư Jút là trường nội trú nên nhà trường chỉ thực hiện dạy học trực tuyến 1 tháng đầu tiên của năm học (tháng 9/2021), còn những tháng còn lại (từ tháng 10/2021) của năm học là học sinh tập trung học trực tiếp tại trường nên việc học tập của học sinh có nhiều thuận lợi hơn. Công tác phòng chống dịch của nhà trường được triển khai ngay từ đầu năm học. Khi học sinh tập trung tại trường, nhà trường đã phối hợp với trung tâm y tế huyện test covid sàng lọc cho toàn thể CBGV, NV và học sinh. Công tác phòng chống dịch được triển khai đến CBGVCNV, phụ huynh học sinh, học sinh nên trong nhà trường vấn đề bệnh dịch trong nhà trường từ tháng 10 đến dịp Tết Nguyên đán không có trường hợp CBGV, NV hay học sinh nào bị mắc Covid-19. Việc học sinh khi nhận đồ đạc từ gia đình phụ huynh học sinh đều được xịt khuẩn và kiểm soát chặt chẽ.

Trường đã phối hợp với trung tâm y tế huyện tiêm vacxin Covid 19 cho toàn thể học sinh (Kế hoạch số 108/KH-DTNT 03/12/2021, kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ 12 đến dưới 18 tuổi năm 2021-2022 tại trường PTDTNT THCS và THPT huyện Cư Jút) Cán bộ giáo viên công nhân viên đã tích cực tuyên truyền, vận động, ủng hộ “Sống và máy tính cho em”. Bước đầu, một số học sinh đã được hỗ trợ để học tập trực tuyến.

- **Tồn tại, khó khăn:**

Việc học trực tuyến bước đầu khá bỡ ngỡ đối với học sinh, một số em chưa thực sự quen với cách truyền đạt trực tuyến, một số học sinh không có thiết bị thông minh như máy tính, điện thoại thông minh,... một số gia đình học sinh không có kết nối mạng internet. phụ huynh khó quản lý con khi ở nhà vì phải đi làm...

Một số giáo viên chưa thành thạo các phần mềm dạy trực tuyến, còn lúng túng trong việc thực hiện dạy học trực tuyến, kiểm tra và quản lý học sinh.

Kinh phí chi thường xuyên của nhà trường ít nên không thể hỗ trợ mua Kit test cho học sinh trong quá trình học trực tiếp tại trường khi học sinh có biểu hiện.

- **Nguyên nhân của tồn tại, khó khăn.**

Phụ huynh là người đồng bào dân tộc thiểu số nên điều kiện kinh tế còn khó khăn không có thiết bị cho các học sinh học trực tuyến, gia đình không có mạng internet ..., chất lượng sóng 4G còn yếu.

Trình độ công nghệ thông tin của một số giáo viên còn hạn chế, chất lượng internet không ổn định,...

Khi học sinh học sinh học trực tiếp tại trường nếu có bệnh dịch xảy ra việc kiểm soát bệnh còn gặp nhiều khó khăn do học sinh học nội trú, số lượng học sinh đông, dẫn tới dễ lây lan bệnh dịch.

**2. Các giải pháp của địa phương, đơn vị về ứng phó, thích ứng với đại dịch Covid-19 và hậu Covid-19 vừa đảm bảo an toàn trường học, chống dịch vừa mở cửa trường học đón học sinh đi học trực tiếp trở lại (giải pháp ứng phó trong đại dịch và dự báo các biện pháp thích ứng, linh hoạt vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch vừa đảm bảo mở cửa trường học).**

Trường PTDTNT THCS và THPT Huyện Cư Jút đã thực hiện những giải pháp linh hoạt, thích ứng với hoàn cảnh để hoàn thành kế hoạch giảng dạy, đảm bảo chất lượng giáo dục và bảo vệ an toàn sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh như sau:

#### **Vừa dạy học, vừa phòng dịch:**

Nhà trường tổ chức dạy học “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” phù hợp với tình hình bệnh dịch của địa phương.

Khi có trường hợp giáo viên, học sinh là F0, nhà trường bố trí cho các trường hợp này tạm thời nghỉ dạy - học để cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe; đồng thời căn cứ tình hình thực tế để tổ chức cho lớp đó sang hình thức dạy học trực tuyến, đảm bảo khung chương trình và thực hiện hiệu quả công tác phòng dịch. Nhà trường và các lớp đều có "Sổ Nhật ký COVID-19" để cập nhật, theo dõi và nắm bắt kịp thời thông tin hằng ngày.

#### **Ổn định công tác dạy và học:**

Triển khai tổ chức dạy học “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; tiếp tục thực hiện giảng dạy các nội dung chương trình cốt lõi theo hướng dẫn của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, các đơn vị linh hoạt trong việc tổ chức các hình thức dạy học; tranh thủ tối đa thời gian học trực tiếp, tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ theo kế hoạch giáo dục năm học.

Hạn chế các cuộc họp hoặc hoạt động đông người không cần thiết; tiến hành rà soát, bổ sung điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng, chống dịch; làm tốt công tác vệ sinh trường, lớp.

Nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng, chống dịch, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh, cập nhật kịp thời chỉ đạo cấp trên để chủ động xây dựng phương án, giải pháp phòng, chống dịch phù hợp với thực tế đơn vị.

Nhà trường, giáo viên và phụ huynh học sinh giữ thông tin liên lạc, theo dõi thường xuyên về sức khỏe của học sinh, tăng cường tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ học sinh về học tập, tâm lý, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm dinh dưỡng và tăng cường hoạt động vận động thể lực... từ đó giúp các em thích nghi, ổn định việc

học tập, rèn luyện trong bối cảnh dịch bệnh.

Làm tốt công tác truyền thông, tư vấn nhằm chuẩn bị sẵn sàng để tiêm vaccine phòng dịch cho trẻ em và học sinh từ 5 - 11 tuổi ngay khi có hướng dẫn của Sở Y tế.

## **II. Kiến nghị, đề xuất: Không**

### ***Nơi nhận:***

- Phòng GDTXCTTT (b/c);
- Hội đồng trường (b/c) ;
- Các tổ, các bộ phận (t/h);
- Lưu: VT, HT./.

**HIỆU TRƯỞNG**

**Nguyễn Viết Thanh**